

## **MỪNG TRỌNG THỂ LỄ CÁC THÁNH**

Cho Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 trong Giáo phận của chúng ta, xin cho sự chuẩn bị của chúng ta sẽ được mô phỏng theo những người nam và nữ thánh thiện của Thiên Chúa, trở nên giống Chúa Kitô hơn trong mọi cách. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **TƯỞNG NHỚ NHỮNG GIÁO DÂN ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC LINH HỒN)**

Cho Giáo phận của chúng ta, rằng chúng ta sẽ nâng đỡ mọi người trên con đường thánh thiện và nên thánh. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ CHÚA CHÚNG TA, VUA VŨ TRỤ (ĐỨC KITÔ VUA)**

Rằng Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 sẽ là một thời gian suy gẫm về Chúa Kitô, Vua của chúng ta, và là cơ hội cho chúng ta bắt chước thái độ khiêm nhường và phục vụ của Người đối với người khác. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **MÙA VỌNG**

Rằng trong mùa Vọng này chúng ta có thể suy nghĩ về sự xuất hiện của Chúa Kitô và các công việc của sáng kiến Kế Hoạch 20/20 của giáo phận. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho sáng kiến Kế Hoạch 20/20 rằng nó sẽ tràn ngập với lời cầu nguyện, hoán cải, và tình yêu cho Thiên Chúa và người lân cận. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho những ai có cuộc sống liên kết chặt chẽ với chúng ta, rằng khi chúng ta chuẩn bị cho Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận của chúng ta, chúng ta có thể thấy Chúa Kitô trong họ và yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu chúng ta. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho Giáo phận Davenport, rằng chúng ta sẽ minh chứng tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô tới tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI**

Rằng qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, sáng kiến Kế Hoạch 20/20 có thể nuôi dưỡng tình yêu và sự thánh thiện trong suốt giáo phận của chúng ta. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE**

Rằng dưới sự hướng dẫn của Mẹ Maria, sáng kiến Kế Hoạch 20/20 có thể giữ chúng ta tập trung trên việc xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa ở đây trên trái đất. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **GIÁNG SINH**

Cho Giáo Phận Davenport rằng chúng ta sẽ cố vũ cho sự sống, hòa bình, công lý, và làm việc cùng nhau vì lợi ích chung. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA**

Rằng qua lời cầu bầu của Đức Mẹ chúng ta, Kế Hoạch 20/20 có thể mang bình an, sự chữa lành và hòa giải tới tâm hồn và cuộc sống của tất cả mọi người. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **SỰ HIỂN LINH CỦA CHÚA**

Rằng qua những nỗ lực của Kế Hoạch 20/20, những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa và phương hướng trong cuộc sống của họ sẽ - giống như những người thông thái trong Bài Tin Mừng – được dẫn dắt khám phá Chúa Kitô, ánh sáng của thế giới. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **THỨ TƯ LỄ TRO**

Rằng qua ân sủng của Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm Chúa nhân lành trong lời cầu nguyện, ăn chay và quăng đạ. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **MÙA CHAY**

Rằng trong quá trình chuẩn bị của chúng ta cho Kế Hoạch 20/20 chúng ta sẽ cảm nghiệm một sự mở ra cho ân sủng biến đổi của Chúa Kitô. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Rằng qua Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20, chúng ta sẽ có sức mạnh để bắt chước những việc lành của Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận của chúng ta, rằng chúng ta có thể đi theo con đường của Chúa chúng ta và phục vụ những người chung quanh. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho sự hoán cải trái tim và tâm trí của chúng ta trong quá trình chuẩn bị cho Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận của chúng ta. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho giáo phận của chúng ta, rằng tất cả chúng ta có thể hành động như những nhân chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô bằng sự yêu thương những người lân cận như chính chúng ta. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho giáo phận của chúng ta và những nhu cầu của giáo phận, rằng chúng ta sẽ mở rộng bản thân mình cho thông điệp biến đổi của Tin Mừng và lắng nghe tiếng gọi của Chúa Kitô. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **CHÚA NHẬT LỄ LÁ CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA**

Rằng khi giáo phận của chúng ta chuẩn bị cho Kế Hoạch 20/20 chúng ta sẽ can đảm vác thánh giá như những người theo Chúa Kitô. Chúng ta nguyện xin Chúa.

## **PHỤC SINH**

Trong niềm tri ân cho sự sống mới mà tất cả chúng ta có trong Chúa Giêsu Kitô, khi chúng ta vui mừng tham dự Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận của chúng ta. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho sự thành công của Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 của giáo phận, rằng chúng ta có thể lớn lên trong sự thánh thiện nhờ những ân sủng của Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận chúng ta, rằng chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui phục sinh của Chúa Kitô với mọi người. Chúng ta nguyện xin Chúa.

### **ĐẠI LỄ CHÚA THĂNG THIÊN**

Cho Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận chúng ta, rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta mạnh dạn loan báo Tin Mừng và duy trì tinh thần của chúng ta khi chúng ta giúp xây dựng Giáo Hội. Chúng ta nguyện xin Chúa.

### **ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG**

Rằng qua Sáng Kiến Kế Hoạch 20/20 của giáo phận, chúng ta sẽ mở rộng chính mình cho sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần. Chúng ta nguyện xin Chúa.

Cho sự truyền giáo hóa và những nỗ lực vươn xa trong giáo phận, để gác lại chính mình, chúng ta có thể học cách là người hàng xóm với những ai đang thấy mình ở bên lề cuộc sống và xã hội. Chúng ta nguyện xin Chúa.

### **ĐẠI LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI**

Cho Kế Hoạch 20/20 trong giáo phận chúng ta, nguyện cho sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi linh hứng chúng ta hiệp sức và cộng tác một cách đầy đủ hơn với người khác. Chúng ta nguyện xin Chúa.

### **ĐẠI LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ**

Rằng qua Kế Hoạch 20/20, tất cả mọi người có thể tìm thấy một sự tri ân and sức mạnh được làm mới trong Mình và Máu của Chúa Kitô. Chúng ta nguyện xin Chúa.

### **ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI**

Cho tất cả mọi người trong Giáo Phận Davenport, rằng theo gương Đức Maria, chúng ta có thể cho đi chính mình một cách quăng đại trong việc phục vụ những

người đang cần sự giúp đỡ, những người bệnh, những người không nhà cửa, và những trẻ chưa được sinh ra. Chúng ta nguyện xin Chúa.